

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"</p> <p>๒. การเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปปช./ปปท./สตง./ฯลฯ)</p> <p>๓. โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด (ก.บ.จ.)</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินโครงการฯ ระหว่างกิจกรรมที่ ๑ - ๓ ดังนี้</p> <p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางดำเนินโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำต้นแบบ ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด โดยให้รวบรวมประเด็นและข้อสังเกตในการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ โดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เช่น บุคลากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ร่วมให้คำแนะนำ</p> <p>๒. ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายฯ ทุกแปลง โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่แปลง เช่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (สปก.จังหวัด) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Group ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"</p> <p>๔. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยกรณีครัวเรือนเป้าหมายขอยกเลิกการดำเนินการบางแปลง จังหวัดได้คัดเลือกครัวเรือนในระยะที่ ๒ มาทดแทนในขนาดพื้นที่แปลงที่เท่ากันหรือมากกว่า</p> <p>ความก้าวหน้ากิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ ครัวเรือนเป้าหมายฯ อยู่ระหว่างฝึกอบรม โดยใช้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนฯ เป็นพื้นที่หลัก และจังหวัดดำเนินการใน ๒๙ จังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประสานเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ ตามแผนการอบรมฯ ส่วนใหญ่ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นที่ดำเนินการ นครราชสีมา และกระบี่ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ศึกษาและถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการ/คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/หนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติการและข้อสังเกตโครงการฯ ของอนุกรมวิธีการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังฯ ตามที่กรมฯ ได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว</p> <p>๒. ทบทวนข้อมูลพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ กรณีปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่และกระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอบถามแนวปฏิบัติกับส่วนกลางโดยเร็ว</p> <p>๓. กำกับการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน และดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. เตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน</p>		<p>สสช.</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ อยู่ระหว่างการนำแบบแปลนมาตรฐานของกรมฯ มารื้อกับหน่วยงานภาคีครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อกำหนดรูปแบบการชุดหรือปรับแบบให้เหมาะสมกับครัวเรือนและภูมิสังคม พร้อมทั้งประสานหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการจัดซื้อฯ</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้ฯ ได้มีการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดและได้มอบหมายให้ดำเนินการตามภารกิจในศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล (CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ระดับครัวเรือน (HLM) มีการกำกับติดตามและรายงานบันทึกการทำงานประจำวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ครัวเรือนเป้าหมายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขาดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ รายละเอียดเชิงพื้นที่และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไข สพจ. ได้เร่งศึกษาแนวทางที่กรมฯ แจงอย่างละเอียดและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ สพอ. โดยเร็วและให้สรุปประเด็นปัญหาภายในพื้นที่เพื่อสอบถามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ</p> <p>๒. ครัวเรือนเป้าหมายฯ บางแห่งขอสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ที่กรมฯ กำหนด ไม่สามารถใช้แบบมาตรฐานได้ แนวทางแก้ไข สพจ. ร่วมกับ นพต. ได้สร้างความเข้าใจตามคู่มือแบบแปลนมาตรฐานและจัดทำบัญชีสำรวจเป้าหมายทดแทนพร้อมให้จัดทำหนังสือยินยอมการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ</p> <p>๓. การขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้/พื้นที่เขต สปก./พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ และอื่น ๆ มีกรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาการอนุญาต แนวทางแก้ไข สพจ. ได้ประสานหน่วยงาน</p>	<p>ต้นแบบฯ โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดแบบแปลนพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หรือปรับแบบแปลนยึดตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภูมิสังคม) โดยหากติดปัญหาการประสานงานในพื้นที่ให้เร่งนำเรียนปรึกษาขอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายกับผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือ อาทิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำระดับเขต กรมชลประทาน คลังจังหวัด อื่น ๆ อย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช ภาคและประจำจังหวัด ในการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๖. กำกับดูแลแผนการการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือประชุมวางปฏิบัติงานแต่ละสัปดาห์ในพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย (CLM/HLM) มอบหมายให้บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันอย่างละเอียด รวมถึงให้ทำการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่ดำเนินการ</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>รับผิดชอบและติดตามความก้าวหน้าขั้นตอนขออนุญาต ให้ทันตามกรอบระยะเวลาโครงการหรือพิจารณาปรับเปลี่ยนครุเรือรบเป้าหมาย</p> <p>๔. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) มีความประสงค์ขอลาออกเนื่องจากขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ระหว่าง นพต. กับเจ้าของแปลง แนวทางแก้ไข สพจ. ได้เรียกลำดับถัดไปตามบัญชีหรือประกาศสอบคัดเลือกทดแทนอัตรารว่าง</p> <p>๕. ข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฯ ยังขาดทักษะและมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีจำนวนแปลงดำเนินการมาก แนวทางแก้ไข สพจ. ได้เป็นที่เลี้ยงและจัดทำร่างคู่มือแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง โดยประสานข้อมูลกับกองคลังและศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ภายในจังหวัด</p> <p>๒. การเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปชช./ปปท./สตง./ฯลฯ) ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับ ดำเนินการฯ โดยยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และให้จัดเก็บข้อมูล/ภาพถ่ายเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงาน เบื้องต้นประสาน สตง.จังหวัด และ ป.ป.ท เพื่อขอทราบแนวทาง ข้อสังเกต ในการตรวจสอบในโครงการลักษณะเดียวกัน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้หน่วยตรวจสอบในพื้นที่ช่วยเฝ้าระวังการดำเนินการ</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามประเด็นที่ตรวจพบบ่อยในการดำเนินงานประเภท การขุดบ่อน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจและความระมัดระวังการดำเนินงานสูง</p> <p>๓. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาการจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>			

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓. โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด (ก.บ.จ.)</p> <p>๑. จังหวัดระนอง เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณผ่านจังหวัด จำนวน ๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๕ อำเภอ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๕,๔๐๐ บาท</p> <p>๒. จังหวัดพังงา ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาสร้างเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรด จำนวน ๒๐ เครื่อง สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐ กลุ่ม งบประมาณ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท</p>			
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน</p>	<p>๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คริวเรือนเป้าหมาย ๖,๓๓๖ คริวเรือน ผ่านการอบรม ๓,๔๙๑ คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๙ ซึ่งกำหนดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ยกเว้น ศพช.ยะลา (นราธิวาส) กำหนดดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกระบวนการอบรมส่งผลต่อความล่าช้าในการคัดเลือกแบบแปลน <p>๒. กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแบบแปลนมาตรฐาน จำนวน ๓,๙๓๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ และไม่ดำเนินการตามแบบแปลนมาตรฐาน จำนวน ๒,๔๐๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๙ กรณีไม่ดำเนินการตามแบบแปลนมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ ออกแบบเสร็จแล้ว จำนวน ๔๔๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ ๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ จำนวน ๑,๔๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗ 	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการขับเคลื่อนบูรณาการเชิงรุก อาทิ ผู้มีประสบการณ์การดำเนินงาน นายช่างโยธา ผู้ผ่านการอบรมและสามารถออกแบบตามบริบทพื้นที่ เป็นต้น ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายที่ยังติดปัญหาอุปสรรคการออกแบบ และเจ้าของแปลงยังขาดประสิทธิภาพ โดยการตรวจเยี่ยมแปลงระดับพื้นที่ ๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการใช้กระบวนการวางแผนแต่ละขั้นตอนล่วงหน้าก่อนดำเนินการโดยมอบหมายพัฒนาการอำเภอ 		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒.๓ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ จำนวน ๔๗๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘</p> <p>- การทำสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ และพบว่าหลายจังหวัด อาทิ สมุทรปราการ กระบี่ พังงา นราธิวาส เป็นต้น รายงานว่าไม่สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาฯ ได้ทันภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. แบบแปลนมาตรฐาน ที่ผ่านการรับรองไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำเป็นต้องออกแบบใหม่และอาจต้องผ่านการรับรองโดยวิศวกรโยธา (ระดับสามัญวิศวกร) ประกอบกับบางจังหวัดมีจำนวนวิศวกรโยธาน้อย และไม่กล้าลงลายมือชื่อรับรองหากไม่ได้เห็นสภาพของพื้นที่</p> <p>๒. ประเภทเอกสารสิทธิ์ ป่าไม้ และ สปก. บางรายอยู่ระหว่างตรวจสอบและขออนุมัติให้ดำเนินการ</p> <p>๓. ผู้รับจ้าง เครื่องมือและอุปกรณ์การขุด ภายในพื้นที่เป้าหมายไม่เพียงพอและผู้รับจ้าง อ้างเหตุผลการดำเนินการในการขุด มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มากกว่าการดำเนินการภายใต้หน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๔. กระบวนการอบรมล่าช้า โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และศูนย์ศึกษาฯ มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา” ทั้งงบประมาณและพื้นที่ฯ และงบประมาณฯ ส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดสินใจออกแบบแปลนและกระบวนการในลำดับถัดไป</p> <p>๕. พัฒนาการ ขาดประสบการณ์การบริหารโครงการฯ ลักษณะนี้ อาทิ การออกแบบแปลน การคำนวณปริมาตรดิน การให้คำแนะนำ การทำร่าง TOR เป็นต้น รวมถึงขาดความเข้าใจในด้านงบประมาณและวิธีปฏิบัติในเรื่องตรวจรับรองแบบ/ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	<p>จัดทำแผนปฏิบัติการส่งจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนข้อมูล โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดส่งรายชื่อ นายช่างโยธา รายชื่อวิศวกรที่สามารถรับรอง และ ข้อมูลผู้รับจ้างฯ ที่มีศักยภาพดำเนินการ รายงานจังหวัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูล บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	<p>การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” กับโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก”</p> <p>๑. การบูรณาการการทำงาน</p> <p>๒. การรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวฯ/ครัวเรือน “โคก หนอง นา”/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) / เครือข่ายอื่น ๆ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p>	<p>๑. การบูรณาการการทำงาน</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมศึกษาและแนวทางการดำเนินงานของ อบต. โกงฉนู เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงาน สนับสนุนทางด้านวิชาการ ระบบนิเทศ ติดตาม และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชน ฯลฯ</p> <p>๒. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” กับ โครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก”(อถล.) จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายและร่วมสนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมสำคัญ เช่น รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีความสามารถในการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกครัวเรือนสามารถบริหารจัดการขยะเปียก นำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ฯลฯ เน้นการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเอง</p> <p>๓. ชี้แจงส่วนราชการและร่วมกำหนดจัดกิจกรรม Quick win การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เช่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p>๒. รณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวฯ ครัวเรือน “โคก หนอง นา” นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เครือข่ายอื่น ๆ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.”</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สนับสนุนกระบวนการจัดทำ KM องค์ความรู้/คลิปวิดีโอ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online และ Offline อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกระตุ้นกลุ่มผู้นำทุกส่วนขยายผลกิจกรรมสู่ทุกครัวเรือน และการใช้พื้นที่ถนนภายในหมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะจัดสรรให้ครัวเรือนเข้ามาปลูกพืช ปลูกผักสวนครัว ภายใต้แนวคิด “๑ หมู่บ้านสามารถเลี้ยงคนในตำบลได้” และ “ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน เราอยู่ได้”</p> <p>๓. ขับเคลื่อนทุกกระบวนการและใช้กลไกขับเคลื่อนงาน กำหนดแผนการปฏิบัติและผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพ</p>	<p>จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการขยายผลกิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักจาก ๓๒ อำเภอ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการต่อเนื่องขั้นตอนที่ ๑ “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” นำไปปลูกภายในบริเวณพื้นที่ว่างในบ้าน ตามเป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ๑ หมู่บ้าน ๑ ถนน กินได้ ๑ ถนนแบ่งปัน/๑ ตำบล ๑ ถนน ๑ ถนนแบ่งปัน/๑ อำเภอ ๑ ถนน กินได้ ๑ ถนนแบ่งปัน/๑ จังหวัด ๑ ถนนกินได้ ๑ ถนนแบ่งปัน และกำหนด Kick off จำนวน ๒๘๙ ตำบล ทั้ง ๓๒ อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>	<p>สสข</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑. ประชุมสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ครัวเรือนฯ สมัครเข้าร่วมกลุ่มฯ รวมถึงเชิญชวนสมัครผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น Face book Group ,Line Group,วิทยุชุมชน เป็นต้น</p> <p>๒. มอบหมายให้พัฒนากร ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ สอดแทรกการรณรงค์เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมสมัครร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.”</p> <p>๓. รณรงค์เชิญชวนฯ ผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด/อำเภอ เช่น การจัดทำตลาดผัก จังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น</p>			
๔	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัดทำพิธีมอบแบบลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และชี้แจงให้กลุ่มฯ นำลายผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปพัฒนากับผ้าทุกชนิด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทราบ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ Online/Offline</p> <p>๒. ชักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า เป็นการผลิตผ้าโดยอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับเทคนิคการทำมือ (Handmade) เท่านั้น เน้นการใช้สีธรรมชาติ ใช้เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เอกลักษณ์ประจำถิ่นและอยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต</p> <p>๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน</p> <p>๒. โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>บางจังหวัด เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาผ้าทอละว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย งบประมาณ ๕๓๑,๗๘๕ บาท(อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ) มีแผนการดำเนิน</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันและประสานกลุ่มผ้าต่าง ๆ ในจังหวัดได้นำลายผ้าพระราชทานไปใช้ในการทอ และเตรียมการเข้าสู่การประกวดต่อไป</p> <p>๒. ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าในการนำเอาแนวทางการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาถือปฏิบัติในแต่ละเดือน และเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด</p>		สภาว.

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>โครงการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป้าหมายเป็นกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านตนเองและผู้นำชุมชน อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดหมู่บ้านเป้าหมาย</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ช่างทอผ้าแบบมัดหมี่ มีความชำนาญการมัดหมี่แบบรวดเร็วหรือโลด แต่ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จะต้องใช้เทคนิคมัดหมี่แบบร้าย ทำให้ลายบนชิ้นงานมีความสวยงามต่อเนื่อง สมมาตร ลายทแยงไปทางเดียวกัน ซึ่งมีความซับซ้อนกว่า แนวทางการแก้ไข จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๘ อาทิจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ได้บูรณาการโครงการ/งบประมาณเพื่อสนับสนุน วิทยากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองเพิ่มเติม</p>			
๕	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑. การบริหารงบประมาณ</p> <p>๒. การบริหารจัดการหนี้กองทุน</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณ</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบุคลากร และเงินอุดหนุน) เพื่อบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา เบิกจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ต้องรายงานสถานการณ์ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. กำหนดกรอบเวลาดำเนินการพิจารณาการอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน และได้แจ้งให้ สพอ. ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการของกลุ่มอาชีพให้เป็นตามห้วงเวลาที่จังหวัดกำหนด</p> <p>๓. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจัดกิจกรรม อยู่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลให้บางกิจกรรม/โครงการชะลอไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>๒. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุน</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลสถานะลูกหนี้และรายงานยอดหนี้ค้างชำระต่อที่ประชุมผู้บริหารในการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิจังหวัดกำแพงเพชร</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ซึ่งระยะเวลาในการเบิกจ่ายเหมือนงบบุคลากร โดยทั่วไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเงิน มีระยะในการใช้จ่ายเงินภายในไตรมาส ๓</p> <p>๒. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. บูรณาการกับภาคีเครือข่ายทางช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า (ช่องทางการตลาด) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการผลิตให้มาขึ้นทะเบียน OTOP</p>	<p>จังหวัดสตูล กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่มีหนี้ความเคลื่อนไหวของอำเภอควนกาหลง โดยการลงพื้นที่และได้นำ Bill Payment ของสมาชิก ลูกหนี้ลงไปบริการถึงตัวสมาชิกลูกหนี้ ให้ชำระเงินก่อนบางส่วน เพื่อให้สมาชิกได้เกิดความตื่นตัวในการชำระหนี้ เนื่องจากสมาชิกให้ข้อมูลพบว่าช่วงสถานการณ์ที่กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เต็มยอดการชำระเงินที่ได้กำหนดไว้ จึงหยุดชำระเงิน</p>	<p>สทส.</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>โครงการฯ การประชุมภายใต้การกำกับของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับงานพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด เป็นต้น เพื่อเร่งรัด ติดตามการบริหารจัดการนี้กองทุนฯ</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและทบทวนฐานข้อมูลลูกหนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ กำกับติดตามข้อมูลเป็นระยะ โดยให้ยืนยันความถูกต้องกรณีข้อมูลคลาดเคลื่อนทันที</p> <p>๓. เน้นย้ำให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินค้ำตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบว่าลูกหนี้ดำเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือไม่</p> <p>๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการไปติดตามหนี้ทุกครั้ง และมอบสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนดก่อนถึงระยะเวลาชำระ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทราบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยค้ำนี้ดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) อาทิ ๑) จังหวัดจัดทำแผนลงพื้นที่ ประสานอำเภอนี้ดลูกหนี้ ๒) อำเภอทำหนังสือถึงลูกหนี้ร่วมโครงการตามประกาศ และ ๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ เป็นต้น</p> <p>๖. ดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่ลูกหนี้เพิกเฉย ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยกำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ออกเยี่ยมติดตามลูกหนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการใช้ค้ำเงินกู้ยืม</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ลูกหนี้ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยค้ำนี้ดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ปรับโครงสร้างหนี้แต่ไม่มาพักชำระหนี้ ทำให้สมาชิกต้องชำระรายเดือนและค้ำนี้ดชำระส่งผลให้ดอกเบี้ยปรับเป็นร้อยละ ๗.๕ แนวทางการแก้ไข สพจ. ได้ประมวลฐานข้อมูลลูกหนี้ระดับอำเภอและประชาสัมพันธ์ชี้แจงผ่านผู้นำชุมชน</p>	<p>๔. ส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอโครงการที่เชื่อมโยง/ต่อยอดกับภารกิจของกรมฯ เช่น น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เป็นต้น</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖	การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	<p>๒. โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ (SARA) ไม่เสถียร ปรับปรุงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลบ่อย ๆ และมีความซับซ้อน แนวทางการแก้ไข สฟจ. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดตามและเข้าใช้ระบบอย่างสม่ำเสมอและสอนแนะนำหรือสื่อสารสร้างความเข้าใจวิธีการใช้ระบบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจังหวัดหรืออำเภอ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีการสับเปลี่ยน โยกย้าย หรือเกษียณอายุราชการทำให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการรายงานไม่ต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไข สฟจ. ได้จัดทำระบบสอนแนะตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฯ กำกับติดตาม ทดสอบความเข้าใจและทักษะอย่างเหมาะสม</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประสานและติดตามการปิดงบดุลของบริษัท ประชาธิปไตยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. กำหนดและประสานคณะทำงาน คสป. จัดประชุมและติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายสานพลังประชารัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นระยะประมาณ ๑-๒ เดือน/ครั้ง เพื่อปรับปรุงและกำหนดวิธีปฏิบัติ การบูรณาการการทำงาน ของทุกภาคส่วน วางแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และผลิตภัณฑ์</p> <p>๓. จัดทำร่าง ทบทวนแผนปฏิบัติการแนวทางสนับสนุนของ คสป. - คณะทำงานฯ ต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการติดตามและประเมินผล</p> <p>๔. เตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในไตรมาส ๒ จำนวน ๒ ครั้ง อาทิ การขออนุมัติโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์การประชุมฯ เนื่องจากการประชุม กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค ๑. บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการปิดงบการเงินได้ เนื่องจากประธานบริษัทฯ ลาออก ในหลายจังหวัดและอยู่ระหว่างการสรรหา</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.เร่งติดตามการปิดงบดุลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานความก้าวหน้าในการประชุม คสป. ทุกครั้ง</p> <p>๒.ประสานกำหนด/ทบทวนแผนปฏิบัติการ เป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานและประชารัฐ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยการนำข้อมูลการดำเนินงานใน ๓ ด้าน (เกษตร แปรรูป ท้องเที่ยวโดยชุมชน) มาวิเคราะห์ผ่านการประชุม คสป. หรือคณะทำงานย่อย แต่ละด้าน กำหนดทิศทางและเป้าหมายให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค/ลูกค้า</p>	<p>๑. บริษัท ประชาธิปไตยฯ สามีคหีหนองคาย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้คำปรึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนบ้านท่าเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในอดีตชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา-ปลูกข้าว เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง และเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการสนับสนุนของบริษัทประชารัฐฯ บริหารพื้นที่และจัดการชุมชน ทำให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีการ</p>	สสช

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ยังไม่มีกิจกรรมต่อเนื่อง สาเหตุพนักงานของบริษัทฯขาดประสบการณ์ทักษะ รูปแบบกิจกรรมยังสร้างรายได้ไม่สูง ช่องทางจำหน่ายไม่เป็นที่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย</p>		<p>ผสมผสานทั้งในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม</p> <p>๒. บริษัท ประชาธิปไตย สยามคัลเจอร์ ออกแคมเปญ "อ่องหลายโป๊เป้งอ้าน" ย่าหน้าดีเกิด ๙๙ บาท/กล่อง/๒ ลูก คนจีนในภูเก็ต ใช้ไหว้เทวดาและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เพื่อก้าวข้ามปีใหม่จีน ในปีนี้พิเศษสุด..ครูบาคำปัน สุวรรณสิริ เกจิ ๙ ศาสตร์ชื่อดังแห่งธรรมสถานสุโขทัย จังหวัดภูเก็ต ได้สวดและเจิมอ่องหลายให้ ถือเป็นสิริมงคล คุณ ๒ สนใจสั่งได้ที่ เฟสบุคเพจ #สารพัดสรรพศิลป์ ทุกบาทคืนสู่ชุมชน กลุ่ม Signature of Phuket บริษัทประชาธิปไตย สยามคัลเจอร์</p>	
๗	<p>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศึกษารายละเอียดและเก็บรวบรวมข้อมูลเป้าหมายดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ Road Map เป็นเครื่องมือ 	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับและติดตามผลการปฏิบัติ โดยยึดถือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 		<p>กค/กผ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>ในการบริหารจัดการงบประมาณในความรับผิดชอบ และมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>๓. เตรียมความพร้อมการอนุมัติกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๔. กำหนดเป็นวาระติดตามในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกเดือน เพื่อกำกับ ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการ/กิจกรรมและวางแผนการเบิกจ่ายตามแผนงานปฏิบัติการขาดข้อมูลรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กองคลังมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย แต่บางหน่วยงานส่วนกลาง แจ้งให้จังหวัดชะลอการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</p> <p>๓. ส่วนกลางฯ ควรมีหนังสือแจ้งจังหวัดปรับแผนกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องนำเรียนผู้บังคับบัญชา ระดับสูงของจังหวัด</p> <p>๔. การแจ้งอนุมัติโครงการจากส่วนกลางฯ ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส</p>	<p>พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศึกษาและชี้แจงทำความเข้าใจทุกกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการเขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ รายละเอียดแนบ, การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๓. เร่งการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างตามแนวทางการดำเนินงานของกรมฯ จัดหาผู้รับจ้างที่เป็นไปตามข้อระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการทำสัญญาจ้างและเร่งลงนาม เพื่อดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>๔. นำประเด็นจากตรวจเยี่ยมอำเภอของคณะนิเทศ มาสรุปผลและดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม</p>		
๘	กิจกรรม/โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบ	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>๑. จังหวัดเชียงใหม่ DCMR NOTEBOOK (DATA/COMMUNICATION/MONITOR/REPORT) สมุดติดตามกระบวนการทำงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ tracking depth</p> <p>๓. จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดประชุมทีมงานเพื่อร่วมกันคิดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ในกรอบการพัฒนาคน การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการบริหารจัดการงานในพื้นที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p>		สพช

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๔. จังหวัดลำพูน สองพัฒนา ร่วมใจ สร้างสรรค์สุขให้ชุมชน : Lamphun Tag Team Plus</p> <p>๕. จังหวัดระนอง โครงการ “ Organization Development Monition (ODM) การพัฒนาองค์กรโดยการแจ้เดือนร่วมกัน”</p> <p>๖. จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบ “เกาะมะพร้าว”</p> <p>๗. จังหวัดพังงา โครงการคลังอาหารครัวชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน</p> <p>๘. จังหวัดตรัง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง</p> <p>๙. จังหวัดสตูล โครงการ สตูล...สบาย : คุณภาพชีวิตดี มีความสบาย สไตล์สตูล</p>	<p>๒. ดำเนินการชี้แจงโครงการ และขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจในทุกระดับ ทดสอบการขับเคลื่อนฯ ปรับปรุง และนำไปใช้ขับเคลื่อนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม</p>		

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
 สำนักตรวจราชการ
 ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔